



Dịch Vụ Y Tế dành cho Người Không Có Bảo Hiểm

Access DuPage

Access DuPage (AD) phối hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí thấp, trong đó có dịch vụ chăm sóc chính và chuyên khoa, thuốc và dịch vụ bệnh viện dành cho những người không tham gia bảo hiểm, với sự giúp đỡ của các đối tác và tình nguyện viên trong cộng đồng.

Yêu cầu: Phải sinh sống tại Quận DuPage, đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập dưới đây, đồng thời có khả năng chứng minh thu nhập và địa chỉ.

Gọi đến số 331-716-7571 để hoàn thành hồ sơ đăng ký qua điện thoại hoặc để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ: accessdupage.org/accessdupage/



Silver Access

Silver Access (SA) cung cấp sự giúp đỡ tài chính (lên đến \$150 mỗi tháng) cho các gia đình có thu nhập thấp mua bảo hiểm y tế trên thị trường ACA (Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Cả Phải Chăng).

Yêu cầu: Phải sinh sống tại Quận DuPage, đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập dưới đây và có khả năng tham gia bảo hiểm trên Thị Trường ACA.

Nếu có thắc mắc hoặc muốn nộp hồ sơ đăng ký, hãy truy cập địa chỉ accessdupage.org/silver-access hoặc gọi đến số 331-716-7573.



DuPage Dispensary of Hope

DuPage Dispensary of Hope (DDOH) là một chương trình nhà thuốc giúp những bệnh nhân không tham gia bảo hiểm (bao gồm các hội viên của Access DuPage) nhận được thuốc miễn phí có kê đơn hợp lệ.

Yêu cầu: Phải không tham gia bảo hiểm và đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập dưới đây.

Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết danh mục thuốc có sẵn, hãy truy cập địa chỉ accessdupage.org/dispensary-of-hope hoặc gọi đến số 331-716-7577.



Hướng Dẫn về Thu Nhập Tối Đa Năm 2024 (Trước Thuế)

Chương trình	AD/SA	DDOH
Quy Mô Gia Đình	Thu Nhập 250% FPL	Hàng Năm 300% FPL
1	\$37,650	\$45,180
2	\$51,100	\$61,320
3	\$64,550	\$77,460
4	\$78,000	\$93,600
Mỗi Người Bổ Sung	\$91,450	\$109,740

Quét Mã QR để truy cập trang web của chúng tôi hoặc bắt đầu gửi hồ sơ đăng ký



Tờ rơi của chúng tôi cũng có sẵn bằng Tiếng Albania, Tiếng Ả Rập, Tiếng Miến Điện, Tiếng Ba Tư, Tiếng Hindi, Tiếng Ba Lan, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và Tiếng Urdu!

Medical Debt Care DuPage

Các thành viên trong đội ngũ **Medical Debt Care DuPage** hỗ trợ đăng ký để được trợ giúp khoản nợ y tế và chuyển hướng đến các chương trình hỗ trợ tài chính y tế. Có sẵn dành cho những người có và không có bảo hiểm. Tất cả hóa đơn y tế bao gồm hóa đơn nhập viện, xe cấp cứu và chăm sóc chuyên khoa đều đủ điều kiện để được xem xét. Chúng tôi không thanh toán các hóa đơn,

Yêu cầu: Phải sinh sống tại Quận DuPage

Nếu có thắc mắc hoặc muốn lên lịch hẹn, hãy gọi đến số 331-806-3065 hoặc truy cập địa chỉ accessdupage.org/medical-debt-care-dupage/



Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ!

Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ về nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm:

- Giáo Dục Sức Khỏe
- Chủng Ngừa COVID-19 và Bệnh Cúm
- Ghi Danh Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế và Các Chương Trình Y Tế
- Kết Nối với Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm, Tiện Ích, Thuê Nhà và Tài Chính